

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบางจะเกร็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ที่แสดงถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มาทำการวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

สถานะสีเขียว = ความเสี่ยงต่ำ

สถานะสีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง (สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างการปฏิบัติงานตามปกติควบคุมได้)

สถานะสีแดง = ความเสี่ยงระดับสูง (งานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม)

สถานะสีแดงเข้ม = ความเสี่ยงระดับสูงมาก (งานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถตรวจสอบหรือกำกับ ติดตามได้)

	ภารกิจของหน่วยงาน	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต		มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
		เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความ สะ ดวก ใน การพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ อนุญาตหรือ ยกเว้นระเบียบที่ เอื้อ โภชน์ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน		จัดทำโครงการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน -จัดทำมาตรการ และ ระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลบางจะเกร็ง
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	การเลือกปฏิบัติในการให้บริหารแก่ผู้รับบริการ เช่น บุคคลในวงงาน ท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปโดยไม่ เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือ ผลประโยชน์ส่วนตน		-จัดทำคู่มือประชาชน มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องใน การจัดซื้อจัดจ้าง ๓.มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยง รับรอง คู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใด ในโอกาสต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์		-จัดทำโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - ดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบางจะเกร็ง
๔	การบริหารงานบุคคล	๑.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า ๒. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกัน ผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง อาจส่งผลต่อการบริหารทรัพยากร		-จัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่อง ร้องเรียนทุจริตของเทศบาลตำบลบางจะเกร็ง -จัดทำประกาศไม่รับของขวัญของเทศบาลตำบลบางจะเกร็ง (No Gift Policy) -จัดทำมาตรการแสดง เจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง